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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
 คร้ังที่ 6/2549 

วันศุกรที่ 16 มิถุนายน  2549  เวลา 13.30 น. 
ณ  หองประชมุ 3 

---------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1. รศ.ดร.ชูศักดิ ์ ล่ิมสกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร              ประธานคณะกรรมการ 
2. ผศ.คํารณ พิทักษ  รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพ  กรรมการ 
3. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน รองคณบดีฝายวิจยัและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
4. ผศ.ปญญรักษ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝายวิชาการ       กรรมการ 
5. ดร.ฟูกิจ นิลรัตน  รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
6. ผศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ รองคณบดีฝายพัฒนา                  กรรมการ 
7. ผศ.สมชาย ชูโฉม  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ธวัชชัย ปลูกผล  (แทน)หวัหนาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสด ุ กรรมการ 
9. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต (แทน)หวัหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  กรรมการ 
10. ผศ.ดร.เจริญยทุธ เดชวายุกุล  หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
11. ผศ.ดร.องุน             สังขพงศ           หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ   กรรมการ 
12. รศ.ดร.อุดมผล พืชนไพบูลย  หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมโยธา    กรรมการ 
13. ดร.สุธรรม สุขมณี  หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมเคมี      กรรมการ 
14. รศ.ดร.เกริกชยั ทองหน ู  หัวหนาภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา    กรรมการ 
15. รศ.ดร.สุรพล        อารียกุล  คณาจารยประจํา      กรรมการ 
16. รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล  คณาจารยประจํา      กรรมการ 
17. ผศ.สุระพล เธียรมนตรี คณาจารยประจํา      กรรมการ 
18. ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน คณาจารยประจํา      กรรมการ 
19. ผศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท คณาจารยประจํา      กรรมการ 
20. ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล  คณาจารยประจํา      กรรมการ 
21. นายธเนศวร ศรีไพบูลย  เลขานุการคณะฯ                                       เลขานุการ 
22. นางวรลักษณ   วสุสิริชัย   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป       ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูมาประชุมไมได 

(ไมมี) 
 
 

วาระที่  2 



 

ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 
_ 

2

ผูเขารวมประชุม 
1. ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข ผูชวยรองคณบดีฝายวิเทศสมัพันธ      
2. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส  ผูชวยคณบดีฝายวิจยัและบัณฑิตศึกษา     
3. ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท ผูชวยคณบดีฝายการจัดการคณุภาพ     
4. ดร.กลางเดือน โพชนา  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศกึษา  
5. อาจารยจรีรัตน สกุลรัตน  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศกึษา     
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 
 เมื่อครบองคประชุม ประธานคณะกรรมการประจําคณะฯ กลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
วาระท่ี  1       เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 แบบรางโครงการกอสรางอาคารศูนยวิจัยทางดานวิศวกรรมประยุกต 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการขอตั้งงบประมาณสําหรับเปนคากอสรางอาคารศูนยวิจยั

ทางดานวิศวกรรมประยุกต เพื่อรองรับการขยายภาระงานดานบัณฑิตศกึษา การวจิัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงได
มีการออกแบบตัวอาคารตามความตองการใชพื้นที่ของแตละหนวยงานไปแลว ในเบื้องตนไดมีการพจิารณา
รูปแบบตัวอาคารรวมกันระหวางสถาปนกิผูออกแบบ และตัวแทนเจาของพื้นที่ใชสอยของแตละหนวยงาน โดย
ไดมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นในการปรับปรงุรูปแบบตัวอาคารใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ใชสอยยิง่ขึ้น และ
สถาปนิกผูออกแบบไดดําเนนิการปรับปรุงแบบรางตัวอาคารตามขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเรยีบรอยแลว จงึ
นําเสนอแบบรางตัวอาคารฯ ดังกลาว  รายละเอียดตามเอกสารปรากฎใน web 
 

1.2 สรุปจํานวนนกัศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2549 
ตามที่บัณฑิตวทิยาลัยไดเปดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคดัเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑิตครั้งที่ 1 และ

คร้ังที่ 2 ประจําปการศึกษา 2549 โดยแตละสาขาวิชาไดดาํเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ เปนที่เรียบรอย
แลวนั้น หนวยบณัฑิตศกึษาขอสรุปจํานวนนักศึกษาผูสอบผานการคัดเลือกและเขารายงานตวัประจําปการศึกษา 
2549 โดยมีรายละเอียดเอกสารตามตารางสรุป ดังตอไปนี ้
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สรุปจํานวนนกัศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 

จํานวนนักศึกษา 
ลําดับ สาขาวิชา ระดับ 

 ไมมีเงื่อนไข   มีเงื่อนไข   รวม  

1 วิศวกรรมเคมี ป.เอก 2 0 2 

2 วิศวกรรมเครื่องกล ป.เอก 0 1 1 

3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.เอก 1 0 1 

4 วิศวกรรมไฟฟา ป.เอก 1 0 1 

รวม นศ.ป.เอก  4 1 5 

1 วิศวกรรมเคมี ป.โท 11 1 12 

2 วิศวกรรมเครื่องกล ป.โท 4 2 6 

3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ป.โท 9 0 9 

4 วิศวกรรมไฟฟา ป.โท 3 2 5 

5 วิศวกรรมโยธา (โครงสราง) ป.โท 5 3 8 

6 วิศวกรรมโยธา (ธรณีเทคนิค) ป.โท 6 0 6 

7 วิศวกรรมวัสดุ ป.โท 6 2 8 

8 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ป.โท 0 11 11 

9 วิศวกรรมการผลิต ป.โท 1 3 4 

10 การจัดการอุตสาหกรรม ป.โท 49 0 49 

รวม นศ.ป.โท 94 24 118 

รวม นศ.ป.เอก  ป.โท 98 25 123 

      

 

หมายเหตุ   นักศึกษาปริญญาเอกคอมพิวเตอร รับเขาศึกษาในปการศึกษาที่ 2/2549 
                    นักศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี  ประกอบดวย 
                      -นักศึกษา ตรี-เอก จํานวน 1  คน 
                      -นักศึกษา โท-เอก จํานวน 1  คน 
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1.3 รายงานการเขารวมกิจกรรมของอาจารยท่ีปรึกษา 
ตามที่กลุมงานสนับสนุนวิชาการและกจิการนักศึกษา ไดรายงานสรุปการใหความรวมมอืของ

อาจารยที่ปรึกษา ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีขึน้ในชวงกอนเปด
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 2 กิจกรรม คือ 

1. การประชุมเตรียมความพรอมใหกับอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2549 

2. กิจกรรมนกัศกึษาชั้นปที่ 1   พบอาจารยทีป่รึกษา   เมื่อวนัที่  4  มิถุนายน  2549                                
โดยมีรายละเอยีดอาจารยที่ปรึกษาที่เขารวมกิจกรรมดังกลาวตามเอกสารปรากฎใน web 

 
1.4 โครงการจัดตัง้ศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแหงชาต ิ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547อนุมัติหลักการของโครงการศูนยกลางการ
พัฒนาเทคโนโลยีกริดแหงชาติ และกําหนดใหสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการ
มหาชน) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเปนผูดําเนินการจัดตั้งโครงการศูนยกลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแหงชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางโครงสรางพื้นฐาน(Infrastructure) ดานเครือขายคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง และเสริมสราง
สมรรถนะในการแขงขันทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศสําหรับรองรับการคํานวณที่มีประสิทธิภาพ
สูงสําหรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต 

ศูนยไทยกริดแหงชาติ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) ขอแจง
วาการเชื่อมโยงเทคโนโลยีภายใตโครงการไทยกริดแหงชาติ ไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานตางๆ รวม 14 สถาบัน ดังนั้น เพื่อใหโครงการไทยกริดแหงชาติไดบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว และ
ไดเชิญคณะทํางาน โดยมีคณบดี หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เขารวมพิธีลงนามความรวมมือกับ
สถาบันผูกอตั้งโครงการทั้ง 14 แหงและสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) ใน
วันพฤหัสที่ 22 มิถุนายน 2549 ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
1.5 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางครุภณัฑ ท่ีดนิและสิ่งกอสราง เงินงบประมาณป 2549                 

ประจําเดือนพฤษภาคม 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร  ไดรับเงินประจํางวดป 2549  โดยเปนคาครุภัณฑจํานวน 14 รายการ

และคาสิ่งกอสราง  จํานวน 2 รายการ   
หนวยพัสด ุ  ไดรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  เงินงบประมาณป   2549 

ประจําเดือนพฤษภาคม    ดังนี้           
คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง  แผนงบประมาณ:ปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม  ผลผลิต:

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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- คาครุภัณฑ  ไดรับงบประมาณทั้งหมด 14 รายการ  เบิกจายเสร็จสิ้นแลว ทั้ง 14 รายการ  เปน
เงินทั้งสิ้น 2,952,342.70 บาท    

- คาสิ่งกอสราง  ไดรับงบประมาณทั้งหมด 2 รายการ    ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการ                 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมปรากฎใน web 

 
1.6 Work shop  เปาหมาย ป.เอก 50%  

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คร้ังที่ 6/2549 เมื่อวนัที ่ 8 
มิถุนายน 2549  คณบดแีจงใหทราบวา มหาวิทยาลัยไดกําหนดเปาหมายที่จะใหมีบุคลากร(คณาจารย) จบปริญญา
เอก 50% ในป 2554  โดยสรางแรงจูงใจเพิม่เงินเดือนใหเดือนละ 10,000.- บาท และหากคณะฯ สามารถรับผูที่จบ
ปริญญาเอกไดมหาวิทยาลัยจะจัดสรรอัตราตําแหนงให และพยายามปรับใหมีคณาจารยมีวุฒิปริญญาเอกถึง 50% 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมกีารสํารวจนักเรยีนทุนประเภทตาง ๆ ไวเพื่อใหคณะฯ รับไปพิจารณาดําเนินการตดิตอกับ
นักเรียนทุนโดยตรง  

 
1.7 Work shop ระบบการดูแลการเรียนการสอนนักศึกษาเรียนออน   

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คร้ังที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2549 คณบดีแจงใหทราบวามหาวิทยาลัยไดมีการ Work Shop  ดานระบบการดูแลการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาออน โดยมีแนวคิดมาตรการตาง ๆ เพื่อเตรียมการปองกัน และมาตรการเรงดวนป 2549 
ดําเนินการ ดังนี้ 

- นักศึกษาป 1 ไมอนุญาตใหลงทะเบียนผาน Web 
- เตรียมขอมูลคะแนนต่ําใหอาจารยที่ปรึกษา 
- กลุมคะแนน Entrance ต่ําใหลงทะเบียนไมเต็มตามโปรแกรมและไมกระจุก 4 วิชายากใน

เทอมเดียวกัน 
- กําหนดใหสอบ Mid –term ใน 4 วิชาหลัก ประกาศผลตามกําหนด นักศึกษาที่ไดคะแนน < D 

ใหถอนวิชา 
- คณะแตละคณะทํา Work Shop  กับนักศึกษาออน 
- มาตรการการรับนอง และกีฬาตองสมดุลยกับเวลาที่นักศึกษาควรมีใหกับการเรียน 
อยางไรก็ตามในสวนของคณะฯ จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการดูแลระบบการเรียน

การสอนนักศึกษาออนดวย 
 

1.8 ขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  289 (4/2549)  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2549 ไดมขีอเสนอแนะ

จากที่ประชุมสภาฯ ดังตอไปนี้ 
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1. รายงานประจําป 
- มอ.ควรจะรวบรวมองคความรูเปนเรื่อง ๆ เชน ยางพารา และควรทํา Projection ของงานวิจยั

ในแตละเรื่องดวย 
- ผลงานวิจัยโดยทั่วไปยังไปไมถึงการใชประโยชน จึงควรใหมีการจดัการจนถึงการใช

ประโยชน 
- มอ.อยูใกลประเทศเพื่อนบาน ควรใชประโยชนใหมากขึน้เชนการมีนกัศึกษาจากประเทศ

เพื่อนบานมาเรียน ทําวจิัยเร่ืองความเขาใจกันและยุทธศาสตรการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
- นักวจิัยไมใชพอคา... พอคาไมใชนักวิจยั แตความรวมมอืของคนสองประเภทนี้มีพลัง 

มหาวิทยาลัยตางประเทศตั้งบริษัทเพื่อใหเกิดการดําเนินการรวมกัน... ความรวมมือกบัสภา
อุตสาหกรรมก็มีความสําคัญ... กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็สนับสนุนในทิศทางนี ้

- งานวิจยัในมหาวิทยาลัยมกัเปนงานวจิัยแบบลอย ๆ .. ไมสัมพันธกับชุมชนและสังคม งานวิจยั
ของ มอ.ไมควรแยกสวนระหวางวิทยาศาสตรกับสังคมศาสตร 

- มอ.ควรจะเริ่มมองวางานวิจยัแตละเร่ืองมีผลตอสังคม/ชุมชนอยางไร 
2. วาระระบบบณัฑิตศึกษา 

- การเปน ม.เนนวิจยั จะมีภาระดานทรัพยากรสูง ควรจะมีแผนสรางรายได 
- ควร identify บุคลากรที่จะเปน Knowledge workers ชักชวน รศ.ที่อาวโุสมาเปน leaders ของ 

CoP สราง research questions และสรางความเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรม 
- การบริหาร..ควรจะหาสมดุลระหวาง collegialism กับ managerialism ดวย 
- ยุทธศาสตรที่นําเสนอ..ดูวาจะเนน software (คือการจัดการคน) แตไมเห็นยุทธศาสตรการ

จัดการ hardwares (คือเครื่องมือและอุปกรณ) 
- มอ.คงตองเลือก excellence ในบางเรื่องเพราะวา resources มีจํากดั 
- การจัดการความรูสมัยใหม เนนการรวมกลุมของคนใหเกิดการ share tacit knowledge แนวคดิ

การเกิด unit cells นาสนใจ 
- การมี นศ. ป.เอก แลวให นศ. ป.เอก รับสอนบางวิชาแทนอาจารย นาสนใจ จะชวยลดภาระ

งานสอนของอาจารย 
- การวัดการตีพมิพของสายสังคมศาสตรที่อยูในฐานขอมลูวารสารนานาชาติไมยุติธรรมนัก 

การนับผลงานทางวิชาการควรมีหลายรูปแบบ 
- มีความตองการบัณฑิตในสาขาอุตสาหกรรมยานยนตและดาน programmers อีกมาก ขอให

มหาวิทยาลัยพจิารณาในประเด็นนีด้วย 
3. วาระแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

- ภาระการหารายไดเปนเรื่องสําคัญ ควรพิจารณาการมี income center พรอมกับ Excellence 
center 
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- นศ.ปจจุบันสมาธิส้ัน ความสนใจสั้น มหาวิทยาลัยควรสนใจการเรยีนของ นศ.ป.ตรี ตองเนน
ระบบการชวยเรียนดวย 

- การเรียนการสอน และการประชุมทางไกลนาจะชวยลดคาใชจายๆได 
- มหาวิทยาลัยควรจะเลือกเรื่องที่จะเปนเลิศใหชัดเจน ใหเกดิความเปน authority ที่ทุกคนตอง

มาเรียนที่ มอ.ในเรื่องนั้นๆ 
- มหาวิทยาลัยนาํเสนอแผนพฒันาในลักษณะนามธรรม...ควรมีแผนในลักษณะรูปธรรม เพื่อ

สะดวกตอการประเมินอธิการบดี 
- สภามหาวิทยาลัยนาจะมีบทบาทในการกําหนดทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยมากกวา

นี้ เชนการเพิ่มจํานวน นศ. ป.ตรีที่มากเกินไป การหาสมดลุระหวาง ป.ตรีและบัณฑิตศกึษา 
 

1.9 Work Shop ระบบบัณฑิตศึกษา   
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คร้ังที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2549 คณบดีแจงใหทราบวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการ Work Shop ระบบบัณฑิตศึกษาโดยมีแนวคิดใน
สวนที่มหาวิทยาลัยมองเปาหมายโดยมีการวิจัยเปนฐานสูผูนําทางวิชาการในบางสาขา และระบบบัณฑิตตอง
เขมแข็ง ซ่ึงตองเชื่อมโยงไปที่การมีคณาจารยที่จบปริญญาเอกไมต่ํากวา  50%  รวมทั้งการมีระบบทุนตาง ๆ และ
ทําอยางไรที่จะใหอาจารยสาย ก. สนใจมาทํางานวิจัยหรือเรียนระดับบัณฑิตมากขึ้น การมีเปาหมายใหชัดเจนใน
การขอตําแหนงทางวิชาการ ผศ./รศ. ภายในกี่ป การจบป.โท/ป.เอก เพื่อขอตําแหนงสู ผศ./รศ. ระยะเวลาเทาไร 
การมีระบบทุนการศึกษาสนับสนุนบัณฑิต เพื่อเพิ่มนักศึกษาป.เอก และมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในระบบ
บัณฑิตศึกษาดวยเชนกัน 

 
วาระท่ี  2  การรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 5/2549     

คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร พิจารณารายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2549  เมื่อวันที่         
19  พฤษภาคม  2549   มีมติรับรองรายงานการประชุม    โดยมีขอแกไข ดังนี ้

หนาที่ 6  บรรทัดที่  16  “รอคขอรับสิทธิบัตร ”  แกเปน  “รอขอรับสิทธิบัตร” 
                
 

วาระท่ี 3        เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
3.1  แจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  คร้ังท่ี 5/2549                                                            

ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดดําเนินการแจงมติที่ประชุม คร้ังที่ 5/2549 เมื่อวันที่     
19  พฤษภาคม  2549  จํานวน  11   เร่ือง  แกคณะกรรมการประจําคณะฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รายละเอียด
ปรากฎใน web 

คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบ และรับรองมติที่ประชุม  ตามที่นําเสนอ  



 

ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 
_ 

8

                                                      
วาระท่ี 4       เร่ืองคางพิจารณา จากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ไมมี 
 

วาระท่ี 5       เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 แผนการเตรยีมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง จาก สมศ.  

ตามที่  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  แจงให
มหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ภายในปงบประมาณ 2549  เพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ที่กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทุก 5 ป นั้น 

สํานักงานพัฒนาคุณภาพไดจัดทําแผนการเตรียมความพรอมรับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ
สอง จาก สมศ. ปงบประมาณ 2549  เพื่อใหดําเนนิการในการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคณุภาพแลวเสรจ็
ตามกําหนดเวลา จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแผนการเตรียมความพรอมรับการประเมนิ
คุณภาพภายนอกรอบสอง จาก สมศ.   ตามรายละเอียดเอกสารปรากฏใน web 

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นชอบแผนการเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสอง จาก สมศ. ตามที่นําเสนอ ทั้งนี้ ขอใหสํานักประกันคณุภาพ นําเสนอรายงานผล
ความกาวหนาเปนประจําทกุเดือน          เพือ่พิจารณาปญหาการดําเนินงานของ QA หรือขอความคิดเห็น
เสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏบิัติงาน  จากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ ดวย 

 
5.2 การพิจารณาความพรอมในการบริหารจัดการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ            

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 มีมติเห็นชอบใหการจดัการบริหาร
หลักสูตรฯ ควรอยูภายใตการสังกัดคณะทีม่ีความพรอมในการบริหารจดัการหลักสูตร  ซ่ึงคณะวิศวกรรมศาสตร
เปนคณะหนึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นวามีศกัยภาพที่จะบริหารจัดการหลักสูตรฯไดอยางมีประสิทธิภาพ   จึงไดมี
หนังสือเพื่อขอใหคณะฯพจิารณาเสนอความพรอมในการเปนผูบริหารจัดการหลักสตูรฯดังกลาว  ซ่ึงคณะฯได
เชิญผูที่เกี่ยวของมาประชุมหารือในเบื้องตน   เมื่อวนัที่  5  มิถุนายน 2549  ณ หองคณบดี ที่ประชมุพิจารณาแลว      
มีมติเห็นชอบโดยคํานึงถึงประโยชนที่คณะฯ จะไดรับ ดงัตอไปนี ้

1.  เพื่อเปนการเสริมงานวิจัยทางดาน IT  ของอาจารย ตลอดจนเปนชองทางในการเพิม่ผลงานตีพิมพ
ทางวิชาการของอาจารยไดอีกทางหนึ่ง 

2.  เพื่อใหคณะไดมีโอกาสใชทรัพยากร  (resource) ที่มีอยูใหคุมคามากขึ้น เชน  
2.1 ใชหองเรียนที่วางในวนัเสาร – อาทิตย ใหเกดิประโยชน 
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2.2 นักศกึษาสามารถเรียนดานการบริหารการเงินเพิ่มเติม จากรายวิชาของหลักสูตรการจัดการ
อุตสาหกรรมที่เปดสอนอยูแลว 

3. คณะฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น 
4. คณะฯไดมีโอกาสใชศักยภาพของศิษยเกาของสาขาวิชานี้อยางเต็มที่ ปจจุบันมีบุคลากรของ

คณะฯที่เปนศิษยเกาของสาขานี้ สังกัดฝายคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมศาสตร อยู 2 คน ซ่ึงมี
ความสามารถชวยสอนได 

การดําเนินงานในเรื่องตางๆ มีมติ ดังนี ้
ก. การบริหารงาน เปนการบริหารงานภายใตหนวยงานรวม 3 หนวยงาน  ดงันี้ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร 
2. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตร 
3. ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะวทิยาการจัดการ 

ข.   การดําเนนิการ   สวนกลางของคณะฯเปนผูดําเนินการ โดยจะแตงตั้งประธานหลักสูตรและ
รองประธานหลักสูตร ทําหนาที่บริหารโครงการ และใหมคีณะกรรมการดําเนินงาน  

        ประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตางๆ           
ค.   สถานที่จัดการเรียนการสอน ใชอาคารเรียนสวนกลางของคณะวิศวกรรมศาสตร และ

ภาควิชาที่เกี่ยวของ ซ่ึงขึ้นอยูกับหวัขอสารนิพนธวาจะเนนไปทางใด  โดยจัดสอนในวัน          
เสาร – อาทิตย  

ง.   พื้นท่ีใชสอย คณะฯยังคงยนืยันจะใชพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไวเดิม ณ อาคาร IT ช้ันที่ 13 
(คร่ึงชั้น)  

จ.   เจาหนาท่ีประจําโครงการ โอนยายเจาหนาที่ประจําโครงการเดิม ซ่ึงสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
จํานวน 2 คน มาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  (จางดวยอัตราลูกจางชั่วคราวของคณะฯโดยใชเงิน
ของหลักสูตร)  

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นชอบในการรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศนํามาบริหารจดัการ และเห็นชอบแนวทางการดําเนินงาน ตามที่ 
นําเสนอ  

 
5.3   การสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเดินทางไปนาํเสนอผลงานวชิาการภายในประเทศ 

ตามที่หนวยบณัฑิตศึกษาและวิจยัไดนําเสนอรางประกาศ เร่ือง การสนับสนุนนักศกึษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ เพื่อพฒันาคุณภาพและเสริมสรางศักยภาพของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสนับสนนุใหมกีาร
เผยแพรผลทางทางวิชาการที่เกิดจากการวจิัยในระดับบณัฑิตศึกษาตลอดจนเปนการเผยแพรช่ือเสียงของคณะ
วิศวกรรมศาสตรออกสูสาธารณะ จึงเห็นสมควรใหการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสนับสนุนการนําเสนอผลงานทาง
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วิชาการที่เกีย่วของกับงานวิทยานิพนธและ/หรือสารนิพนธแกนักศกึษาบัณฑิตศึกษาโดยมีเกณฑการสนับสนุน
และแนวปฏิบตัิ ตามรายละเอียดเอกสารปรากฎใน web  จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหการ
สนับสนุนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาดังกลาว 

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลวเหน็ชอบ “ราง” ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร เร่ือง           
การสนับสนุนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาเดินทางไปนาํเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ ตามที่นําเสนอ ทั้งนี้ 
การเบิกจายเงนิแตละครั้งไมเกิน 10,000.- บาท ตามที่จายจริง 

 
5.4   ขอทบทวนการตรวจขอสอบใหมเปนกรณีพิเศษ  

ตามที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 4 ราย ประกอบดวย 
1. นายทวิพล ชีวเสรีชล รหัสนักศึกษา  4610177 
2. นายธนาคาร ถมศิริ  รหัสนักศึกษา 4610204 
3. นายสุรินทร จันทรมณี รหัสนักศึกษา 4610587 
4. นายอัมรินทร บุษผะโก รหัสนักศึกษา 4610635 
ไดยื่นคํารองเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549  ขอทบทวนการตรวจขอสอบใหมรายวิชา 210-433 

อิเล็กทรอนิกสกําลัง สอนโดยอาจารยอนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ (ภาคการศึกษาที่ 2/2548) โดยมีเหตุผลเนื่องจากมี
ขอผิดพลาดในการรวมคะแนน ดังนั้น ผูสอนไดขอแกไขระดับขั้นผลการเรียนรายวิชา 210-433 อิเล็กทรอนิกส
กําลัง ของนักศึกษาทั้ง 4 รายดังกลาว และเพิ่มเติมรายวิชา 210-333 อิเล็กทรอนิกสกําลัง  ของนายนิพนธ อินสุข               
รหัสนักศึกษา 4510296  (ดัชนีประจําภาคการศึกษาที่ 2/2548 = 1.14 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศกึษาที ่
2/2548 = 2.02)  โดยแจงวาทั้ง 2 รายวิชามีขอผิดพลาดในขั้นตอนการรวมคะแนน 

อนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง การวัดและประเมินผลการศึกษากรณีการแกไข
ระดับขั้นใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป แตเนื่องจากนักศึกษาตองไป
ฝกงานในระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2549 จึงทําใหการยื่นเรื่องขอทบทวนการตรวจขอสอบลาชา จึง
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาการขอทบทวนการตรวจขอสอบใหมโดยแกไขระดับขั้นตาม
ความเห็นของผูสอน ดังนี้ 

- รายวิชา 210-433  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
นายทวีพล ชีวเสรีชล จาก   E    เปน  D 
นายธนาคาร ถมศิริ  จาก   D+ เปน  C+ 
นายสุรินทร จันทรมณี จาก   D   เปน  D+ 
นายอัมรินทร บุษผะโก จาก   E   เปน  D 

- รายวิชา  210-333  อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
นายนิพนธ อินสุข  จาก   E  เปน  D 
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คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลว เห็นชอบตามความเห็นของผูสอนที่ไดแกไขระดับขั้น        
ทั้ง  5  ราย  ตามที่นําเสนอ  

 
5.5   การเสนอชื่อคณาจารยประจําเพื่อทําหนาท่ีกรรมการประจําคณะฯ 

สืบเนื่องจาก ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวไิล  กรรมการประจําคณะฯ  ซ่ึงแตงตั้งจากคณาจารยประจํา ตั้งแต
วันที ่16    กรกฎาคม 2547 เปนตนมา  และจะครบวาระการดํารงตําแหนงฯ ในวันที ่ 15  กรกฎาคม 2549 

คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดาํเนินการแจงใหทุกภาควิชาเสนอชื่อคณาจารยประจําที่เหมาะสมเพื่อทํา
หนาที่กรรมการประจําคณะฯ    จากภาควชิาวิศวกรรมเคมี   จํานวนไมเกิน   2   คน   และการจดัการทรัพยากร
บุคคล รวบรวมรายชื่อเพื่อนาํเสนอที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาคดัเลือก บัดนี ้ ทุกภาควิชาได
เสนอชื่อคณาจารยฯ  ดังนี้ 

-   รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร 
-   รศ.ดร.กัลยา ศรีสุวรรณ    
-   ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล 
-   ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์ 
-   ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข 
-   ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท 
-   ผศ.ดร.สุภวรรณ ฎิรวณิชยกุล 
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลว เสนอใหมีการโหวตลับจากคะแนนขางมาก ซ่ึงกรรมการ

ประจําคณะโดยตําแหนงเห็นชอบใหเสนอ ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล  เปนกรรมการประจําคณะฯ จากคณาจารย
ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 
5.6  การพิจารณาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม             

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550                             
ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไดเสนอหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑติศึกษา ในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2549 เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2549 และครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ไดพิจารณารางหลักสูตรดังกลาวแลว มี
มติเห็นชอบในหลักการ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง/แกไข  ดังนี ้

1. หนา 7 หัวขอที่ 16 งบประมาณ บรรทัดที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเขียนคําเต็ม และขอ 
17.2 โครงสรางหลักสูตร ใหตัดหมวดวิชาปรับพื้นฐานออก และรวมตวัเลขหนวยกิตใหม 

2. หนา 8 ถึงหนา 13 ขอใหพิจารณาปรับตัวเลขชั่วโมงศึกษาดวยตนเองในรายวิชาที่เปน 9 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห เชน วิชา 223-501 จํานวนหนวยกิต 3(3-0-9) เปนตน เนื่องจากผลรวมของตัวเลขใน
วงเล็บ ตองไมเกิน 3 เทาของตัวเลขหนาวงเล็บ ตลอดจนแกไขจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาใน
คําอธิบายรายวิชา เพื่อใหสอดคลองกันดวย 
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3. หนา 10 ขอ 17.3.3 หมวดวิทยานิพนธ ตรวจสอบตัวเลขชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง รายวชิา 223-
851 วิทยานิพนธแบบ ก 1 ใหเปนไปตามหลักเกณฑในขอ 2 และ ตัดคําวา Thesis เหนือขอ 
17.3.4 ออก และเขียนคําวาวทิยานิพนธแบบ ก 2 และวิทยานิพนธแบบ ก 1  ใหถูกตองโดยตัด
วงเล็บที่ ก(1) และ ก(2) ออก 

4. หนา 10 ขอ 17.3.4 ปรับปรุงคําอธิบายเปนดังนี้ “รายวิชาแนะนําเพื่อปรับพื้นฐานทางวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอมสําหรับนักศึกษาที่ไมไดจบสายตรง ใหเรียนรายวิชาปรับพืน้ฐานตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นสมควร” 

5. หนา 12 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ใหปรับปรุงการเขียนตวัเลขรายวิชา 
223 – xxx  วิชาเลือก และ 223 – 850  วิทยานิพนธ  โดยเขียนจํานวนหนวยกิตใหมีวงเล็บแสดง
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหเชนเดียวกับรายวิชาอื่น  

6. คณะกรรมการบัณฑิตมีขอเสนอแนะใหภาควิชาพิจารณาวา รายวิชาหวัขอพิเศษควรมมีากกวา 3 
รายวิชา หรือไม เพื่อประโยชนของสาขาวิชาในอนาคต 

จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสตูรใหม พ.ศ. 2550 ซ่ึงไดแกไข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตแลว 

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสตูรใหม พ.ศ. 2550 ตามที่นําเสนอ และใหปรับปรุงแกไข ตามที่คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ใหขอคดิเห็นเสนอแนะ 

 

5.7   การทบทวนการจัดสรรเงินคาวัสด ุ    
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร       ไดแจงใหภาควิชาทบทวนการกําหนดน้ําหนักดัชนีความสิ้นเปลอืง

รายวิชาปฏิบัตกิาร   เพราะตามคาการกําหนดดัชนีความสิ้นเปลืองเดิมยังไมสะทอนคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นและจาก
การหารือรวมกับภาควิชาตางๆ   มีขอเสนอแนะวาควรจะปรับคาระดับใหถ่ีขึ้น ดังนี้ 

แบบเดิม   
1.   รายวิชาปฏิบัติการที่ใชวสัดุส้ินเปลืองนอย เชน ใชเฉพาะน้ํากับไฟฟา ดัชนีความสิ้นเปลือง = 1 
2. รายวิชาปฏิบัตกิารที่ใชวัสดุส้ินเปลืองไมมากนัก            ดัชนีความสิ้นเปลือง = 2.5 
3. รายวิชาปฏิบัตกิารที่ใชวัสดุส้ินเปลืองมากพอสมควร       ดัชนีความสิ้นเปลือง = 5 
4. รายวิชาปฏิบัตกิารที่มีคาใชจายในการจัดซือ้วัสดุส้ินเปลืองสูงมาก      ดัชนีความสิ้นเปลือง = 10  
แบบใหม 
1. รายวิชาปฏบิัติการที่มีคาใชจายประมาณ 50 บาท/คน/รายวิชา       ดัชนีความสิ้นเปลือง= 1  
2. รายวิชาปฏบิัติการที่มีคาใชจายประมาณ 150 บาท/คน/รายวิชา  ดัชนีความสิ้นเปลือง = 2.5 
3. รายวิชาปฏบิัติการที่มีคาใชจายประมาณ 250 บาท/คน/รายวิชา  ดัชนีความสิ้นเปลือง = 5 
4. รายวิชาปฏบิัติการที่มีคาใชจายประมาณ 350 บาท/คน/รายวิชา  ดัชนีความสิ้นเปลือง = 7.5 
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5. รายวิชาปฏบิัติการที่มีคาใชจายตั้งแต 500 บาทขึ้นไป/คน/รายวิชา      ดัชนีความสิ้นเปลือง = 10 
ภาควิชาตางๆ ไดมกีารปรับปรุงการกําหนดดัชนีความสิ้นเปลืองตามแบบใหม   โดยมีขอมูล

รายละเอียดดังกลาวตามเอกสารปรากฎใน web ไดนําเสนอใหทีมผูบริหารพิจารณาเบื้องตน   ซ่ึงทีมผูบริหารมี
ความคิดเหน็วาดัชนีความสิน้เปลืองตามแบบใหมของบางรายวิชายังไมมีความเหมาะสม     ภาควิชาควรให
รายละเอียดคาใชจายประกอบการกําหนดดัชนีความสิ้นเปลืองตามแบบใหม นอกจากนีภ้าควิชาไดมีการเพิ่มเตมิ
รายวิชาบรรยายที่ลักษณะเปนรายวิชาที่มี Assignment   โดยขอกําหนดเปนประเภทรายวิชาปฏิบัตกิารอีกทางหนึง่
ดวยเนื่องจากตองใชวัสดุทําใหมีคาใชจายเกิด จึงขอหารือตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  ตามประเดน็
ตางๆ ดังนี้ 

1. ขอความเห็นชอบการปรับสดัสวนของการจัดสรรเงินคาวัสดุตามสดัสวนใหม 
เนื่องจากปจจบุันงบประมาณที่ไดรับจดัสรรในสวนของรายวิชาปฏิบัตกิารจะไมสะทอนกับ 

คาจายจริงที่เกดิขึ้น และจากการที่ไดรวมประชุมกันระหวางคณะและภาควิชาเมื่อวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2548 มี
ความคิดเหน็วาควรจะปรับปรุงดัชนีความสิน้เปลืองของรายวิชาปฏิบัติการและกําหนดสัดสวนใหม  ดังนี้  
        สัดสวนเดิม     สัดสวนใหม 
 1. วิชาบรรยาย   3    5 
 2. รายวิชาปฏบิัติการ  25    28 
 3. รายวิชาโครงงาน  17    17 
 4. การซอมแซมบํารุงครุภัณฑ 10    10 
 5. วัสดุธุรการ   5    5 
 6. วัสดุสํารอง   30    25 
 7. วัสดุสวนกลาง  10    10  

2. รายวิชาบรรยายที่มี Assignment จะกําหนดเปนประเภทรายวิชาปฏิบตัิการอีกทางหนึ่ง 
ดวยหรือไม       

3. สําหรับการจัดสรรงบประมาณของปงบประมาณ 2549   จะใชรูปแบบใด 
  3.1 ใชดัชนีความสิ้นเปลืองเดิม  

3.2 ใชดัชนีความสิ้นเปลืองเดิม ถาดัชนีความสิ้นเปลืองใหมมีคาสูงขึ้นใหปรับขึ้นไดเพียง  
     ขั้นเดียว เชน 

       - ดัชนีความสิ้นเปลืองเดิม 1    ภาควิชาขอปรับใหมเปน  5    คณะกําหนดใหเทากับ 2.5 
       - ดัชนีความสิ้นเปลืองเดิม 2.5  ภาควิชาขอปรับใหมเปน  10   คณะกําหนดใหเทากับ 5 
       - ดัชนีความสิ้นเปลืองเดิม 5    ภาควิชาขอปรับใหมเปน  10   คณะกําหนดใหเทากับ 7.5 

4.  ขอความเห็นชอบการสมทบคาวัสดุวิชาโครงงานนักศึกษาในอัตรา 10% ของคาลงทะเบียนวิชา 
โครงงาน 



 

ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล 
_ 

14

เนื่องจากมหีลายภาควิชาดวยกัน ไดมีขอเสนอแนะวาคณะฯ ควรจะสนับสนุนงบประมาณคาวัสดุ
โครงงานนักศกึษาเพิ่มเติมจากเดิมที่ไดรับจดัสรรในอัตราเหมาจาย 2,500 บาท/คน  ในปจจุบันโครงงานบางชิ้นมี
คาใชจายในการดําเนินงานสงูกวางบประมาณที่ไดรับจดัสรร   จากปญหาดังกลาว คณะฯ ไดมีการหาแนวทาง
แกไขโดยจะจายเงินรายไดสมทบคาวัสดุโครงงานนักศึกษาใหกับภาควชิา  โดยใชเงนิรายไดสมทบอัตรา 10 %  
ของคาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงาน    การจัดสรรเงินจะจัดสรร 2 คร้ัง/ปการศึกษา   คือ ภาคการศกึษาที ่1 จัดสรร
ประมาณเดือนกรกฎาคม  และภาคการศกึษาที่ 2  จัดสรรประมาณเดือนพฤศจิกายน   

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลวเห็นชอบการจดัสรรเงินคาวสัดุใน ประเดน็ตอไปนี ้
1. การปรับสัดสวนของการจดัสรรเงินคาวัสดุตามสัดสวนใหม 
2. ไมเห็นชอบใหกําหนดดัชนคีวามสิ้นเปลืองของรายวิชาบรรยายที่มี Assignment  แลวนํามา

คิดเปนประเภทรายวิชาปฏิบตัิการ 
3. การจัดสรรงบประมาณของปงบประมาณ 2549 ใหใชรูปแบบดัชนีความสิ้นเปลืองเดิมและ

การกําหนดดัชนีความสิ้นเปลอืงใหมใหดําเนินการจดัคูขนานไปพรอมกับการขอมูลตัวเลข
จากภาควิชา ทัง้นี้ มอบหมายรองคณบดีฝายพัฒนารับไปแตงตั้งคณะกรรมการ  โดยมี
คณาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตรเปนกรรมการรวมพิจารณาศึกษาหาขอมูลดังกลาว 
ดวย 

4. เห็นชอบการสมทบคาวัสดุวชิาโครงงานนักศึกษาในอัตรา 10 %  ของคาลงทะเบียนวชิา
โครงงาน ตามที่นําเสนอ โดยมีขอคิดเหน็เพิ่มเติม ดังนี ้

1. ในการบริหาร งบประมาณคาวัสดุโครงงาน นักศึกษาไมควรกําหนดเพดานวงเงินสูง  
2. ใหมีระบบการสงเสริมกิจกรรมทําโครงงานนักศึกษาเพือ่พัฒนาการไปสูการ

ประกวด/แขงขัน 
 

5.8 ขยายเวลารับทุนการศึกษาและใหทุนการศึกษา (เปนกรณพีเิศษ) ประเภททุนยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ  
แกผูท่ีไมสําเรจ็การศึกษาภายใน 4 ปการศึกษา   
สืบเนื่องจากนกัศึกษาทนุยกเวนคาธรรมเนยีมพิเศษ ไดขอขยายเวลารับทุนการศึกษาประเภททุน

ยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ เปนกรณีพเิศษ เนื่องจากไมสามารถสําเร็จการศึกษาปกติ 4 ป      รองคณบดีฝาย
วิชาการ เห็นสมควรใหมกีารสัมภาษณนักศกึษา/สรุปขอมูลเบื้องตน รวบรวมนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณา และมีนักศึกษาที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาปกติ 4 ป ประสงคจะขอใหคณะฯ พจิารณาใหทุนการศึกษา
ประเภททนุยกเวนคาธรรมเนยีมพิเศษคณะฯ เปนกรณีพิเศษ เพิ่มเติม 

หนวยกจิการนักศึกษา กลุมงานสนับสนุนวิชาการฯ ไดสรุปขอมูลเบื้องตนของนักศึกษาที่ขอรับ
ทุนการศึกษา ประเภททนุยกเวนคาธรรมเนยีมพิเศษคณะฯ เปนกรณีพิเศษ จํานวน  5 คน ดังนี ้
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ขอขยายเวลารับทุนการศึกษา เปนกรณพีิเศษ   
นักศกึษาชัน้ปที่ 4 ทีไ่ดรับทนุยกเวนคาธรรมเนยีมพิเศษ และไมสําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรปกต ิ4 ป 

จํานวน 3 คน  คือ 
1. นายจรินทร   นัทธี   4510073 ประจําปการศกึษา 2549 
2. นายสาทิต   พรมขุนทด  4510603 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2549 
3. นายมะนาเซ   มะหลี   4510457 ประจําปการศกึษา 2549 
ขอรับทุนการศึกษาใหม เปนกรณีพเิศษ 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติ 4 ป และยังคงเหลือรายวชิาที่ลงทะเบียน

เรียน 1 รายวิชา จํานวน 2 คน คือ 
1. นายณฐัพงษ   สิทธิโชคชัยสกุล 4510173 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2549 
2. นายพรพจน   ภูชาภิรมย  4510381 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2549 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 ไดกําหนด

แนวปฏิบัติเปนหลักการสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ยังไมสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรปกติ (4 ป) ใหยื่นคํารอง
ขอขยายทุนยกเวนคาธรรมเนยีมพิเศษคณะฯ โดยมอบฝายกิจการนักศกึษา ตรวจสอบขอเท็จจริงและคณะฯ จะ
ขยายใหไมเกนิ 5 ป โดยใหถือปฏิบัติตั้งแตภาคการศกึษาที ่ 1/2544 เปนตนไป และคณะฯ มนีโยบายจัดสรร
ทุนการศึกษาประเภททนุยกเวนคาธรรมเนยีมพิเศษแกนกัศึกษาคณะฯ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือนกัศกึษาที่
มีปญหาขาดแคลนทนุทรัพยในการลงทะเบยีนเรยีน และสนับสนุน ใหนักศกึษาที่มีปญหาทางดานการเงินไดมี
โอกาสศึกษา จึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา จํานวน 5 ราย 

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแลวเหน็ชอบใหขยายเวลารับทุนการศึกษาประเภททนุยกเวน
คาธรรมเนียมพิเศษ ใหนักศกึษาคณะฯ ที่ไดรับทุนยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษ แกผูที่ไมสําเร็จการศึกษา ภายใน 4 ป 
การศึกษา เปนกรณีพิเศษ จํานวน 3 ราย คอื 

1. นายสาทิต พรมขุนทด 4510603 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2549 
2. นายจรินทร นัทธี  4510073 ประจําปการศกึษา 2549 
3. นายมะนาเซ มะหลี  4510457 ประจําปการศกึษา 2549 
 

และไมเห็นชอบการใหทุนการศึกษาประเภททุนยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ จํานวน 2 ราย คือ 
1. นายณฐัพงษ สิทธิโชคชัยสกุล 4510173 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2549 
2. นายพรพจน ภูชาภิรมย 4510381 ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2549 
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วาระท่ี 6       เร่ืองอ่ืน ๆ  

6.1 ขอขอบคุณคณาจารยประจาํคณะฯ  
ตามที่ รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล กรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงแตงตั้งจากคณาจารยประจําภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ไดครบวาระการดํารงตําแหนงฯ  ดังกลาว  ในวันที ่ 17 มิถุนายน 2549  นั้น โอกาสนี้ ประธาน
กรรมการเปนตัวแทนคณะกรรมการประจาํคณะฯ กลาวขอบคุณ รศ.พีระพงศ  ทีฆสกุล ที่ไดทําหนาที่คณาจารย
ประจําคณะฯ เปนอยางดยีิ่ง ชวยใหขอคิดเห็นเสนอแนะที่เปนประโยชนตอที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ อยาง
มาก จากนั้น คณะกรรมการประจําคณะฯ ทุกทานแสดงความขอบคุณดวยการปรบมอืให 

 
 

เลิกประชุมเวลา   17.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางวรลักษณ  วสุสิริชัย) 
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 

บันทึกรายงานการประชุม 

(นายธเนศวร   ศรีไพบูลย) 
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 

ตรวจ/บันทึกรายงานการประชุม 

(รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

ประธานคณะกรรมการประจําคณะฯ 


